



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๑๘.๒/๑๘๖๓๐๗

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

จัดเข้าวาระ..... 22 ก.ย. 2563

๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย
ขององค์การจัดการน้ำเสีย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๕๕๔๓
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง
การกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ขององค์การจัดการน้ำเสีย
(อจน.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เพื่อให้ อจน. สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม
และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียครอบคลุม
ทุกจังหวัดของประเทศไทย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาหามลพิษทางน้ำของประเทศและสามารถรองรับ
การขยายตัวของชุมชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบ
การกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ของ อจน.

๒. อจน. มีภารกิจในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและให้บริการรับบริหารหรือจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่ของ อจน. อาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก ดังนั้น
การขยายเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทยย่อมเป็นการดำเนินงานที่มี
ผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐเพิ่มขึ้นด้วย อจน. จึงต้องพิจารณาความคุ้มค่า
ต้นทุน ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ตามนัยพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัดด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ อจน. ควรพิจารณาแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อลดภาระทาง
งบประมาณภาครัฐ

๓. อจน. ควรมีการทบทวนและปรับแผนงานด้านการบริหาร ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
ขององค์กรเพื่อรองรับการขยายพื้นที่จัดการน้ำเสียของ อจน. และควรจัดทำแผนงานการเข้าบริหารจัดการน้ำเสีย
ให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมทั้งบูรณาการการทำงาน

ในเชิงนโยบาย ...

ในเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การประสานครหลวง การประสานภูมิภาค และ อจน. รวมถึง อปท. ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ กระทรวงมหาดไทยเช่นกัน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศในภาพรวมเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ พร้อมพัฒน์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๕๔๗

E-mail : narissa_s@sepo.go.th